

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TNMT
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đất
ngập nước Thế giới năm 2024

Bạch Thông, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (*Công ước Ramsar, Iran, 1971*) với sứ mệnh “*bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới*” hiện Ngày Đất ngập nước có sự tham gia của 172 quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Ngày Đất ngập nước Thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước. Các vùng đất ngập nước có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người thông qua các dịch vụ cung cấp, hỗ trợ, điều tiết và văn hóa. Những lợi ích mà vùng đất ngập nước mang lại giúp duy trì sự sống và là trung tâm của phúc lợi cho con người.

Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đất ngập nước, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2024 với chủ đề “**Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người**” với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 302/UBND-NNTNMT ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 183/BTNMT-BTĐD ngày 11/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công văn số 241/STNMT ngày 23/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024. Để hưởng ứng cũng như lan tỏa và nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2024, UBND huyện Bạch Thông đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất

ngập nước, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.

2. Tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024.

3. Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển của ngành và địa phương.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 các đơn vị có thể truy cập website: www.tnmt.backan.gov.vn hoặc địa chỉ <http://www.monre.gov.vn>; Các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2024 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: <https://www.worldwetlandsday.org/>.

Sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2024, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện **trước ngày 20/02/2024** để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên & MT huyện;
- Lưu VT, THKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Kiệm